

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสนามม้า นางเลิ้ง ไวร่องรับประชาชนจากต่างจังหวัดที่เดินทางมา กราบสักการะพระบรมศพ สำหรับพักค้างในช่วงคืนวัน ศุกร์และเสาร์พร้อมทั้งมีรถบริการรับส่งประชาชนจาก สนามม้านางเลิ้งไปสนามหลวง รวมถึงมีบริการสถานที่ จอดรถสำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมาและมาต่อรถ บริการที่สนามม้านางเลิ้งด้วยนั้น เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 59 จะมีกิจกรรมของสนามม้านางเลิ้ง ดัง นั้นสนามม้าฯ จึงขอจัดให้บริการพักค้างคืนในช่วงสุด สัปดาห์นี้เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับกิจกรรมในวันอาทิตย์ ส่วนรถมารับส่งประชาชนไปสนามหลวงยังคงให้บริการ ตามปกติ แต่จะย้ายจุดขึ้นรถไปอยู่ที่ป้ายรถเมล์หน้า สนามม้าฯ แทน สำหรับวันเสาร์นี้ประชาชนยังสามารถ จอดรถยนต์เพื่อต่อรถบริการมาสนามหลวงได้จนถึงเวลา 21.00 น.

โฆษกของกรุงเทพมหานครกล่าวอีกด้วยว่า อย่างไรก็ตามประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและ ไม่สามารถกลับที่พักได้ทัน กรุงเทพมหานครได้จัดที่พัก ค้างไว้ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ซึ่งรองรับประชาชนได้ประมาณ 500-600 คน

โดยจะมีรถบริการรับส่งจากสนามหลวงไป ยังศูนย์เยาวชนฯ มีอาหารบริการ และมีทีมปฐมพยาบาล คอยดูแลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการพักค้าง สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่กองอำนวยการร่วมฯ บริเวณสนามหลวง หรือโทร.สายด่วนกรม.1555

สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. หลังสำนักพระราชวังปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรม มหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 22.24 น. จาก กำหนดเดิมเวลา 21.00 น. เนื่องจากยังมีประชาชนเข้า แดงรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในมณฑลพิธี สนามหลวงเป็นจำนวนมาก มีจำนวนทั้งสิ้น 53,803 คน รวม 54 วัน มี 2,191,196 คนและมีประชาชนถวาย เงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 4,769,934.50 บาท รวม 54 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 174,523,775.25 บาท

จัดงาน“ขอยศยั้งฟ้าอุษยามรดกโลก”
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดฯ ได้ กำหนดจัดงานประจำปี ขอยศยั้งฟ้า อุษยามรดกโลก ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยปีนี้กำหนด จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมณิทรศการพระราช กรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 กับแผ่นดินอุษยาม การ แสดงแสงสีเสียงม่านน้ำยิ่งใหญ่ตระการตา การจำลอง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชมวิถีชีวิตชาวจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทั้งวิถีแหล่งน้ำ การขับล่องเพลง เรือ วิถีการกิน ตลาดย้อนยุคทางน้ำ ทางบก ถนนกิน เส้น และงานกาชาด ท่ามกลางบรรยากาศเมืองมรดก โลก เชื่อว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวน มากเช่นปีที่ผ่านมา

กรมศรัทธาจัดแต่งเพลงเทิดพระเกียรติ

พล.ต.ถนอมศักดิ์ สาริการ เจ้ากรมศรัทธา ศักดิ์ ทหารบก (ดย.ทบ.) เปิดเผยว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการใน ที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเมื่อวานนี้ (23 ธ.ค.) ให้กรมศรัทธาศักดิ์ทหารบกประพันธ์แต่งเพลงเทิดพระ เกียรติ แสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 องค์ จอมทัพไทย และเพื่อเป็นการแสดงซึ่งความจงรักภักดี และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยบทเพลงให้ชาวไทยทุก คนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านมีต่อประชาชนชาวไทย ทางกรมศรัทธา ศักดิ์ทหารบกจึงได้แต่งเพลง “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ขับร้อง โดย นายสุทธิพงษ์ วิวัฒน์จัน หรือ ชมพู พรีดีดี ทำนอง โดยกรมศรัทธาศักดิ์ทหารบก ก่อนที่จะออกเผยแพร่ให้ ประชาชนได้รับฟังกันต่อไป

โพลชี้ปชช.ตามรอยพ่อร.9ไปอย่างซาบ

กรุงเทพโพลศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย กรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ตามทางเดินพ่อ โดยเก็บข้อมูล กับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,142 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.4 เห็นว่าการที่ รัฐบาลลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวภายในประเทศ จะทำให้ คนออกมาท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 27.6 เห็นว่าจะไม่ค่อยคึกคัก เมื่อถามว่ามีกิจกรรมวางแผนเดิน

ทางในช่วงปีใหม่หรือไม่ ส่วนใหญ่อ้อยละ 54.4 ระบุว่า มีการวางแผนเดินทาง โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 23.8 จะ ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด รองลงมาร้อยละ 20.0 จะกลับ ไปจังหวัดบ้านเกิด เขียวญาติ และร้อยละ 10.3 จะท่อง เที่ยวอยู่ภายในจังหวัด และร้อยละ 0.3 จะไปท่องเที่ยว ต่างประเทศ ขณะที่ร้อยละ 45.6 ระบุว่าไม่มีการ วางแผนเดินทาง โดยคาดว่าจะอยู่บ้าน เลี้ยงฉลองที่บ้าน ไม่ออกไปไหน

สำหรับโครงการหลวงของในหลวง ร.9 ที่ ประชาชนอยากไปท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง ร้อยละ 58.0 รองลงมาคือ ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ร้อยละ 53.3 ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงแม่สรวง ร้อยละ 29.3 และศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ร้อยละ 15.1 ส่วน โครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 ที่อยากไปท่อง เที่ยวมากที่สุดคือโครงการชั่งหัวมัน ร้อยละ 52.4 รอง ลงมาคือโครงการพัฒนาป่าภูหินร่องกล้า ร้อยละ 32.4 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก ร้อยละ 26.3 และโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ร้อยละ 22.4

กรมศิลป์สร้างพระเมรุมาศค.พ.60

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ใน ฐานเลขาธิการคณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศ เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการเตรียมก่อสร้างพระเมรุมาศในงานพระ ราชพิธีอัญเชิญพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าเจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้น ที่ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เพื่อปักหมุดศูนย์ กลางของพระเมรุมาศหรือจุดเริ่มต้นของการก่อสร้าง ส่วนรายละเอียดของแบบ ยืนยันคืบหน้าไปมาก และพร้อม เริ่มวางแผนก่อสร้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้

ส่วนขั้นตอนการดำเนินงานในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 16.19 น. จะมีการจัดพิธีบวง สรวง โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสร้าง พระเมรุมาศ เป็นประธานตอกหมุดศูนย์กลางในการ ก่อสร้างพระเมรุมาศ ที่ถือเป็นจุดสำคัญที่กรมศิลปากร ใช้เป็นจุดกำหนดขอบเขตอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด